



ข่าวแรงงานข้ามชาติ

ฉบับที่ 17 – ตุลาคม 2555

ข่าวแรงงานข้ามชาติฉบับนี้ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นและกฎระเบียบล่าสุดที่เกี่ยวกับ
ประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานในกิจการประมง การนำเข้า
แรงงานข้ามชาติ และยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือ บำบัด ฟ้นฟู ผู้ที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 841/2555 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือ บำบัด ฟ้นฟู ผู้ที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ คณะทำงานชุดนี้จะประชุม
ประจำเดือนและทำงานบูรณาการกับศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย
ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักบริหาร
การสาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน อาทิเช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

- วางแผนจัดทำคู่มือแนวทางการช่วยเหลือ บำบัด ฟ้นฟู ผู้ที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยบูรณาการกับ
งานศูนย์พึ่งได้
- จัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์พึ่งได้ ตามคู่มือฯ
- พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการให้บริการผู้ที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้
- ประสานงานในระดับต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปผลการดำเนินงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานภาคประมงน่านร่อง 7 จังหวัด (โครงการน่านร่องของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

อธิบดีกรมประมงเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมง ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นแรงงานในภาคประมง โดยในส่วนของปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงนั้นได้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาระหว่างหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้ ทางรัฐบาลไทยยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับหนึ่ง โดยได้จัดทำแผนดังกล่าวร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ILO ยัง ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน่วยราชการต่างๆ รวมทั้งสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ในการทำจัดแนวทางการปฏิบัติการในการจัดหาแรงงาน การจ้างงาน และสภาพการทำงานของแรงงานประมง

อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานภาคประมงในจังหวัดน่านร่อง 7 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล เพื่อการจ้างงานแรงงานภาคประมงสำหรับทำงานบนเรือประมง ในขณะนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และจะประสานรายละเอียดการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง

3. ประเทศไทยอาจนำเข้าแรงงานข้ามชาติแบบรัฐต่อรัฐ

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน แถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การนำเข้าแรงงานข้ามชาติผ่านระบบรัฐต่อรัฐ (G-to-G) จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลา โดยจำนวนแรงงานที่จะนำเข้ามาจะขึ้นอยู่กับความต้องการของภาคเอกชน

ในระหว่างนี้ สมาคมประมงแห่งประเทศไทยได้ยื่นขอนำเข้าแรงงานข้ามชาติประมาณ 50,000 คน จากบังคลาเทศ ซึ่งทางรัฐบาลไทยกำลังอยู่ในระหว่างการหารือเรื่องนี้กับสถานทูตบังคลาเทศ

4. ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของกลุ่มคน 4 กลุ่มดังนี้

- กลุ่มคนประมาณ 68, 000 คน ที่อยู่มานาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีปัญหาเรื่องสถานะ
- กลุ่มแรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองชาวพม่า ลาว กัมพูชา จำนวนประมาณ 2 ล้านคน
- กลุ่มที่มีผลกระทบด้านความมั่นคง ประมาณ 100,000 คน เช่น ผู้หนีภัยจากการสู้รบในพม่า ผู้อพยพจากเกาหลีเหนือ และ ผู้อพยพชาวพม่ามุสลิมจากตอนเหนือของรัฐอารากัน
- กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้ที่เข้าเมืองถูกต้องแต่อยู่เกินกำหนดหรือไม่ยอมกลับออกไป รวมทั้ง กลุ่มที่เดินทางเข้ามาโดยปลอมแปลงเอกสารเดินทางหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม

เอกสารยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการดำเนินการกับกลุ่มคนทั้งสี่กลุ่ม นอกจากนี้ เอกสารยุทธศาสตร์ยังได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง โดยยุทธศาสตร์เน้นไปที่การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยมีระบบข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหลายหน่วยงาน อีกทั้ง ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนตามแนวพรมแดนและแนวชายฝั่ง เพื่อประสานงานกับภาครัฐในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองเข้าผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของไทย องค์การระหว่างประเทศอาเซียน และประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อจัดการกับการลักลอบเข้าเมืองในรูปแบบต่างๆ

สถิติ

ตาราง 1.1 – จำนวนแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการนำเข้าผ่าน MOU ที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

สัญชาติ	จำนวนแรงงานข้ามชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน
กัมพูชา	71,548
ลาว	17,407
เมียนมาร์/พม่า	33,895
รวม	122,850

ที่มา: สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย

<http://wp.doe.go.th/monthly-statistics>

ตาราง 1.2 – จำนวนแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

สัญชาติ	แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และมีใบอนุญาตทำงาน
กัมพูชา	74,612
ลาว	45,371
เมียนมาร์/พม่า	623,555
รวม	743,538

ที่มา: สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย

<http://wp.doe.go.th/monthly-statistics>

ข้อควรทราบ!

ยอดรวมของจำนวนแรงงานข้ามชาติที่มีใบอนุญาตทำงานชั่วคราว (ตาราง 1.2) ยังไม่ได้รับการสรุปจากทางกระทรวงแรงงาน เนื่องจากแรงงานข้ามชาติจำนวนมากยังคงอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตทำงาน ซึ่งไม่ได้นับรวมแรงงานข้ามชาติที่อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตทำงานลงในตารางสรุปจำนวนข้างต้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะได้ข้อสรุปจำนวนยอดรวมทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ข่าวแรงงานข้ามชาติจัดทำโดย แผนกแรงงานข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(International Organization for Migration-IOM) สำนักงานประเทศไทย

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-3439300 โทรสาร 02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int

หรือท่านสามารถอ่านข่าวแรงงานข้ามชาติทุกฉบับได้ที่

http://203.155.51.53/iomthailand/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=109&Itemid=4